



ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง ขยายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๐๗ เครื่อง

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๐๗ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยมีเงื่อนไขในการขยายทอดตลาด ดังนี้

๑. สถานที่ดำเนินการขยายทอดตลาด ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อาคารที่ทำการหลัก) ชั้นที่ ๑๑ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

๒. กำหนดดูโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ขยายทอดตลาดในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อาคารที่ทำการหลัก) ชั้นที่ ๑๑ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หากไม่ไปตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตลอดแล้ว

๓. ผู้เข้าประมูลจะต้องลงชื่อเข้าร่วมประมูล และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มอบให้เจ้าหน้าที่ในวันประมูล มิฉะนั้นไม่มีสิทธิเข้าประมูล กรณี ผู้เข้าสู้อราคาในนามบุคคลอื่น ต้องแสดงใบมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขยายทอดตลาดก่อนการขยายทอดตลาด ถ้าไม่แสดงใบมอบอำนาจ คณะกรรมการดำเนินการขยายทอดตลาดจะถือว่า ผู้เข้าสู้อราคากระทำในนามของตนเอง ซึ่งถ้ามีกรณีจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เข้าสู้อราคาจะขอเปลี่ยนใส่ชื่อบุคคลอื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

๔. การขยายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการดำเนินการขยายทอดตลาดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สู้อคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว

๕. การขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่อมบริบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขยายทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการดำเนินการขยายทอดตลาดยังไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยังดำเนินการอยู่ต่อไป

๖. ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ หากคณะกรรมการดำเนินการขยายทอดตลาดพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ประมูลได้เป็นราคาที่ต่ำเกินควร คณะกรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งนี้ได้ การตัดสินใจของคณะกรรมการดำเนินการขยายทอดตลาดถือเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ได้แย้งฟ้องร้องหรือเรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ตกลงขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ประมูล ราคาสูงสุดแล้ว ผู้ประมูลจะต้องชำระค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเงินสดทันที หรือวางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาประมูลได้ ส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสดหรือเช็คเช็คส่งจ่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลได้ และทำหนังสือขอตกลงให้ไว้ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดในทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน สำหรับค่าภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) ผู้ประมูลได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาติดต่อขอรับมอบพัสดุ หากผู้ประมูลได้ไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะรับเงินที่วางไว้แล้วและขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๘. ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประมูลได้ออกจากสถานที่เก็บให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

ผู้สนใจจะติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารพัสดุครุภัณฑ์ สำนักบริหารคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อาคารที่ทำการหลัก) เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือโทร. ๐-๒๕๔๗ ๔๕๐๒ ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันขายทอดตลาด

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2555



(นางสาวพิกุล ทักชีณวรารจารย์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	NOKIA 2630	2 เครื่อง
2	NOKIA 3110c	83 เครื่อง
3	NOKIA 6210 Navigator	18 เครื่อง
4	NOKIA N78	1 เครื่อง
5	NOKIA N85	1 เครื่อง
6	NOKIA 5800	1 เครื่อง
7	HTC Touch Viva	1 เครื่อง
	รวม	107 เครื่อง